

# VIỆT-NAM ĐỘC LẬP

Cơ quan truyền Việt-Minh Cao-Bắc-Lạng

Cơ hội chúng ta sắp đến!  
Chúng ta mau mau chuẩn bị!

## ĐỀ CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ THỜI CƠ

# PHẢI KHẨN CẤP ĐÀO TẠO CÁN BỘ! PHẢI KHẨN CẤP ĐỒNG VIÊN DÂN CHÚNG!

1. Tình hình thế-giới thay đổi từng ngày càng nhanh chóng, càng thuận lợi cho ta. Ngày Đức đại bại không còn xa nữa, do đó Nhật cũng bị nguy to. Các bạn đọc hãy xem tin tức thế giới ở trường sau thì sẽ rõ. Trong nước, Tây Nhật áp bức bóc lột ngày càng ghê gớm, bắt đến nhà, lại đến nhà nữa, rồi nào là thu thóc, thu bắp, nào là bắt nhai sô-gai giải khát mạnh để sau này bắt đi phu hay ra lính. Trong các lĩnh vực thương mại, thì lương mìn có bao nhiêu lớn, giá thức gạo chúng vết 25 năm hết rồi. Đám sô-đam rồi, chưa biết lúc nào địa phương ta sẽ thành bãi chiến trường đầy máu.

Thế là tình hình thế-giới và trong nước thúc dục ta mau mau đứng lên nắm lấy cơ hội mà nắm lấy cuộc giải phóng, cho nước nhà. Ta há lại ngồi yên mà đợi con ma đói rét và làm mồi cho bom đạn hay sao? Hội đồng báo Cao-Bắc-Lạng, chỉ có đứng ra tranh đấu quyết liệt với quân thù mới có thể thoát khỏi cái đói giờ sống giờ chết ngày nay, mới có thể đi đến

một cuộc đời tự do sung sướng.  
2. Cơ hội ta đã gần đến, chúng ta phải chuẩn bị cho đầy đủ mà đón lấy cơ hội. Tất cả các cán bộ phải nghe lời kêu gọi của đoàn thể mà chuẩn bị khẩn cấp. Nước nhà và đoàn thể cần có những cán bộ nam nữ đủ tinh thần và năng lực ra gánh vác những công việc to tát sau này. Đoàn thể hết sức yêu quý và giúp cho cán bộ tiến, dùng đủ mọi cách mà đào tạo cho cán bộ thành người có gan, có tài. Những cán bộ sẽ tự nỗ lực thì sự giúp đỡ của đoàn thể mới có kết quả. Đoàn thể đào tạo cho ta, nhưng chúng ta phải tự đào tạo lấy nữa.

Cán bộ ta phải tự rèn đúc lấy một tinh thần anh dũng, hy sinh phấn đấu đến cùng, vào sống và chết không lùi, ăn sương năm gió không sợ. Cán bộ ta phải tự học tập nghiên cứu, cho đủ tài lực về chính trị và quân sự. Ta phải nhớ cơ hội, ngày giờ không đợi ta đâu! Ta phải ra công, ra sức, biết tiếc từng giờ từng phút mới được.

3. Một mặt nữa chúng ta phải đồng viên dân chúng, nghĩa là làm cho dân chúng hiểu rằng tình hình đã khẩn cấp lắm rồi, họ có bao nhiêu sức, bao nhiêu của, đều phải trút ra mà cứu nước và cứu nước. Để quốc gia tay không bỏ, liên lạc với dân chúng rất khó, đồng viên dân chúng lại càng khó hơn. Nhưng đoàn thể đã thường báo: con đường cách mệnh là con đường gay go và khó khăn vô cùng. Có gay go khó khăn mới làm nên sự nghiệp lớn. Nếu cán bộ ta nỗ lực thì không có sự khó khăn nào là không vượt qua được. Ta tại phải nhớ: đồng viên dân chúng không phải chỉ nói cho họ nghe một vài câu chuyện qua loa như trước kia ta thường làm. Chúng ta phải chịu khó, giải thích đi, giải thích lại cho họ hiểu tình hình thế-giới và trong nước, cho họ hiểu vì sao cơ hội đã gần và cần phải nắm cho kịp. Có thể nói gâu cho họ có một tinh thần tranh đấu mạnh mẽ là

(xem qua trang 2)

VIỆN BẢO TÀNG  
CÁCH MẠNG  
VIỆT-NAM

## TIN TỨC THẾ GIỚI

### Hồng-quân đã đánh đến biên - giới Đức và vào Kinh đô Ba-Lan. - Hit-le bi ám - sát hụt -

### - Nhật thua to . Nội-Các Nhật đổ!

1. Hồng-quân Nga đã đánh đến biên giới Đông-Phổ, là một phần của nước Đức và cắt đứt đường rút lui của tất cả các đạo quân Đức ở phía bắc. Mặt giữa đã đánh đến Vác-kô-vi là Kinh đô Ba-Lan và đã chiếm 3 phần 4 nước Ba-Lan. Nga đã giúp Ba-Lan lập chính phủ cách mạnh. Thế là trong một tháng, Hồng-Quân tiến được 6,7 trăm cây số, đâm ngang mỗi ngày tiến 20 đến 30 cây số, quân Đức chạy như vịt.

2. Đức thua to. Dân chúng oán Hit-le. Một đơn vị - tướng cho người mang bom ném vào phòng giầy Hit-le. Nhiều quan binh to chết. Hit-le may mà thoát nạn. Hiện giờ bắt bố sẵn giết lung tung. Nhiều tướng Đức ở mặt trận Nga bị bắt và bị bắn. Thế là người tay chân Hit-le trở lại hại nó. Xem đó đủ biết phong trào chống phát xít ở Đức mạnh đến chừng nào.

3. Ở Pháp, quân Anh-Mỹ đánh thắng phòng tuyến Đức; quân Mỹ tiến xuống bán đảo Bồ-rơ-ta-nh, chiếm thành Ren-nô là một tỉnh lỵ to và tiến xuống Xanh-Na-gie là một cửa bể rất lớn ở Đại-tây-dương. Tổng-tư-lệnh Đức là Rô-men bị thương. Có tin cách mệnh Pháp đã tổ chức dân quân nổi lên chống Đức.

4. Nhật bị thua to. Đảo Xay-păng là một sản cứ trọng yếu của Nhật bị Mỹ chiếm hết rồi, tất cả binh tướng Nhật bị giết đến tận cuối cùng. Nhật hạ lệnh cho toàn quốc để tang và kêu to rằng Nhật bị nguy đến nơi. Tiếp đó, Quan-đạo là một sản cứ bắc nhất của Nhật ở Thái-bình-dương cũng bị Mỹ chiếm nốt.

Ở Tàu, mặt trận Trung-Nguyên và mặt trận Hoa-Bắc, Nhật cũng bị thua to.

Nội-Các Đông-Điền (Nội-Các-nghĩa là chính phủ cũ nước) không biết đối phó thế nào, phải xin tước chức. Việc này là một việc to lắm, vì Đông-Điền là một người thủ tướng có tiếng nhất của Nhật. Bây giờ Đông-Điền chịu bỏ tay thì Nhật cũng đến bị.

tiếp trang nhất  
..... chuẩn bị cho họ đủ sức mà xông pha sau này.  
Đào tạo được cán bộ đồng viên được dân chúng, cơ hội tốt đến là ta có thể phát sao ngọn cờ giải phóng và nắm chắc phần thắng lợi ở trong tay. Chúng ta nỗ lực!

## TIN TRONG NƯỚC

1. Hôm 11 tháng 6, tàu bay Anh-Mỹ bắn súng liên thanh xuống Cao-Bằng và Nước Hai. Ở C.B. Kho thóc cháy, một tên lính và một tên lương tòng chết. Tuần-Bách xuyết nửa cũng "đi tây". Cũng trong tháng 6, các đoàn xe lửa từ Hà-nội vào Thanh-hóa bị ném bom, nhiều người chết.

2. Bên Tây biên giới rất lo ngại rồi đây chính phủ P.E-tanh bên Pháp nguy, thì quân Tàu sẽ tràn vào Bắc-Kỳ. Chúng khuyến dân ta nên bắt tay Tây chống Tàu.

3. Ở nhiều nơi bọn chủ sản dân tình Tây đi lùng vàng để tìm bắt cách mệnh. Nhật là địa phương nào làm lộ bí mật là bị chúng phá phách nhát. Chúng không thấy ta động tĩnh gì, cho là cách mệnh yếu không làm gì chúng được. Chúng ta phải bí mật thêm và cần thận lắm, những chúng nó cũng coi chừng!

4. Ở nhiều châu Cao-Bằng và Bắc-Kỳ, để quốc sức Khai-giai giải khát mạnh và dư bị bắt lính. Dân ta cứng đầu, cứng cổ, kế hoạch chúng là bắt đàn ông đi lính, với mặt trận nào nguy nhất là tổng đi chết. Nếu đàn ông đi lính hết thì đàn bà sẽ thay đi phu. Ta phải có đồng dân chúng chớ mắc mưu Tây, mà bị hại.

### Vườn Văn

#### Vinh Thủ Tướng Đông-Điền.

Thủ tướng Đông-Điền bồng. Khác xưa khi không cuốn gói mây ai ngờ! Mây gấm gió thất tướng hay đổ, Nước chảy hoa trôi chỉ một giờ. Nội-Các mặc dầu ai tổ chức, Phủ-Tang còn làm nổi nguy cơ. Quay đầu nhìn với qua Âu- Lạc, Thêm ngàn đời cho bạn Hit-Lê!

học sinh  
Phan X

93 94  
93